

## **THÔNG BÁO**

### **Kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ 06 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị, đề xuất**

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND-UBND thành phố với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ thông báo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2023 và một số kiến nghị, đề xuất như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN**

Trong 6 tháng đầu năm 2023, trước những khó khăn do bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nền kinh tế trong nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chính quyền thành phố và xã, phường tích cực có nhiều giải pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân... duy trì hoạt động và tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người có công, người nghèo, đặc biệt khó khăn được quan tâm thực hiện. Nhìn chung, đời sống các tầng lớp nhân dân cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đa dạng như: Lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa Sưa, khai trương Thư viện số cộng đồng, ngày hội Văn hóa – Thể thao – Du lịch biển Tam Thanh, giải Marathon Tam Kỳ Discovery... đã thu hút đông đảo người dân trong và ngoài thành phố quan tâm theo dõi và tham gia. Bên cạnh đó, đông đảo người dân bày tỏ sự đồng thuận, vui mừng trước chủ trương xóa các quy hoạch treo tồn tại lâu năm trên địa bàn thành phố<sup>1</sup>.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giảm quy mô sản xuất, cắt giảm nhân công lao động làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận công nhân. Người dân thành phố cũng bày tỏ sự lo lắng về tình trạng thiếu thuốc bảo hiểm y tế, giá vật liệu xây dựng tăng cao, tai nạn giao thông, hỏa hoạn nghiêm trọng... vẫn còn xảy ra. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, đối

<sup>1</sup> Tờ trình số 175/TTr-QLĐT ngày 18/5/2023 đề nghị bãi bỏ 15 QĐ phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500)

thoại, người dân bày tỏ sự bức xúc về thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (vừa chậm, vừa không rõ ràng, phiền hà, gây mất thời gian, công sức của người dân). Ngoài ra, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng có chiều hướng gia tăng; nguy cơ đuối nước, ngộ độc thực phẩm, thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt<sup>2</sup>, sản xuất trong mùa nắng... là những vấn đề gây lo lắng, bức xúc trong Nhân dân.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

### 1. Về thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân

Sáu tháng đầu năm 2023, MTTQ thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, tại hội nghị đã có 20 lượt ý kiến trực tiếp và 06 ý kiến bằng văn bản. Mặt trận các xã, phường tổ chức 43 hội nghị tiếp xúc cử tri với 3.068 lượt cử tri tham dự. Tại các hội nghị có 321 lượt cử tri phát biểu ý kiến, đa số các ý kiến đã được đại biểu HĐND trả lời trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến còn lại được tổng hợp chuyển đến cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp thường xuyên theo dõi kết quả giải trình của các cơ quan chức năng, thông báo kết quả các kỳ họp cho cử tri và Nhân dân; tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị, phản ánh của cử tri và Nhân dân tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp. Hoạt động tiếp công dân được thực hiện thường xuyên; 6 tháng đầu năm Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp tiếp 176 lượt công dân.

Đã phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đã tổ chức 60 hội nghị để triển khai các văn bản luật: Luật An ninh mạng, Luật Trẻ em, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Bộ Luật Lao động, Bộ luật hình sự, Luật phòng cháy chữa cháy và các Hội nghị tuyên truyền theo chuyên đề như: An ninh mạng và phòng, chống lừa đảo qua mạng, phòng, chống thuốc lá điện tử; bạo lực học đường; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước... cho cán bộ công chức, nhân dân và học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố với hơn 3.000 lượt người tham dự.

Mặt trận thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Luật Đất đai (sửa đổi) với hơn 100 người tham dự, tại hội nghị đã có 12 lượt ý kiến, góp ý vào 45 vấn đề tập trung vào một nội dung trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; nguyên tắc xác định giá đất, bản giá đất; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; thể chế hóa một cách rõ ràng các quy định với tiêu chí “tốt hơn nơi ở cũ”. Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường đã tổ

---

<sup>2</sup> Do nhà máy cấp nước Tam Kỳ cắt nước để sửa chữa trong thời gian dài ngày

chức 10 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và tham gia góp ý vào các Dự thảo Nghị quyết HĐND thành phố, HĐND xã, phường ban hành.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hướng dẫn Mặt trận xã, phường phối hợp củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở đảm bảo đúng thành phần, số lượng theo quy định. Toàn thành phố có 85 tổ hòa giải, với 501 hòa giải viên; trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cơ sở cho 13/13 Mặt trận xã, phường. Tính đến thời điểm này, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 28 vụ việc, hòa giải thành 23 vụ việc, 05 vụ việc không hòa giải thành.

## **2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền**

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh, của thành phố liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng; tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng.

Tham mưu cho BTV Thành ủy tổ chức 02 hội nghị giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thành phố với nhân dân về các nội dung sau:

- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) liên quan đến các dự án xã hội hóa và cải cách thủ tục hành chính ở lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố

- Đảm bảo trật tự đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố.

Mặt trận xã, phường phối hợp tổ chức 20 hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cùng cấp về các nội dung: nông nghiệp, trật tự đô thị, xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, GPMB tại các dự án, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh và trật tự an toàn xã hội, giảm nghèo, mở rộng các tuyến đường dân sinh, nông thôn mới...

Đến nay có 07/13 xã phường tổ chức Diễn đàn nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đội ngũ nhà giáo, lực lượng công an nhân dân ...với gần 600 người tham dự và có gần 100 ý kiến tham gia.

## **3. Về hoạt động giám sát:**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Theo Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-CTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và qua nắm tình hình thực tiễn tại địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến cơ sở đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023 và tổ chức thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng, xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ủy ban MTTQ các cấp từ thành phố đến cơ sở tiếp tục thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”, chú trọng giám sát thường xuyên việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, gắn với giám sát việc thực hiện Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/1/2020 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận thành phố đã tổ chức 02 cuộc giám sát:

- Giám sát thực hiện trách nhiệm của đại biểu dân cử đối với cử tri và Nhân dân gắn với việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Tam Kỳ đối với đồng chí Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Hoà Hương.

- Giám sát công tác xã hội hoá trong việc xây dựng các tuyến đường Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn phường Trường Xuân.

Và khảo sát, giám sát tình hình ô nhiễm môi trường tại Dự án hồ điều hòa phường An Xuân.

Sau hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có văn bản kiến nghị UBND và các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị theo quy định. Qua đó, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tiếp thu, khảo sát, xử lý và giải quyết các tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Trong 6 tháng đầu năm, đã phối hợp với Thường trực và các Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan giám sát 32 cuộc tại các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời tham gia các cuộc giám sát theo chuyên đề.

- Hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức ban thanh tra nhân xã, phường (Ban TTND) và ban giám sát đầu tư của cộng đồng (Ban GSĐTCCĐ) đảm bảo số lượng hoạt động tốt. 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra Nhân dân các xã, phường đã tổ chức giám sát 12 cuộc chủ yếu tập trung các nội dung như: giám sát cán bộ công chức xã,

phường tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, công tác cấp phát quà tết cho hộ nghèo, khó khăn, gia đình chính sách, công tác giám định các đối tượng khuyết tật...Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đã tham gia giám sát 29 công trình, dự án về xây dựng CSHT được đầu tư xây dựng tại các địa phương. Qua giám sát đã kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét giải quyết các tồn tại hạn chế.

#### **4. Về công tác phản biện xã hội:**

Ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chủ động đề nghị HĐND, UBND cùng cấp cung cấp dự thảo các văn bản, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tham gia phản biện, góp ý nhằm đảm bảo tính hợp lý, khả thi và hiệu quả của dự thảo văn bản.

Đã tổ chức 01 hội nghị phản biện về Dự thảo Quyết định bãi bỏ các Quyết định phê duyệt đề án quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) trên địa bàn thành phố Tam Kỳ đối với 15 quy hoạch đã có từ lâu trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị phản biện đã tiếp nhận được 14 ý kiến đóng góp của các đại biểu đại diện các phòng, ban liên quan và của đại biểu nhân dân sống trong vùng quy hoạch, Mặt trận thành phố đã tổng hợp các ý kiến phản biện và gửi đến các cơ quan liên quan theo quy định.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã tổ chức 08 hội nghị góp ý, phản biện xã hội về các dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND phường<sup>4</sup>.

### **III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Tham gia tại kỳ họp, ngoài những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân đã được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp báo cáo tại kỳ họp, thông qua các buổi tiếp dân, TXCT, giám sát, phản biện và đối thoại... Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ kiến nghị một số nội dung mà người dân quan tâm sau đây:

#### **1. Đối với các dự án xã hội hóa trên địa bàn thành phố:**

- Đề nghị công khai chi tiết các nội dung như đơn giá đền bù, bồi thường nhà, vật kiến trúc để người dân biết và đồng thuận, giám sát.

- Một dự án XHH hầu như phải triển khai thực hiện trong nhiều năm, phê duyệt phương án bồi thường được chia thành nhiều đợt theo hình thức cuốn chiếu

---

<sup>4</sup> kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của UBND và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn trình HĐND (An Sơn); Dự án khu phố chợ Trường Xuân và dự án khu thu nhập thấp (Trường Xuân); Nghị quyết về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị- Nghị quyết chuyên đề về ANTT- Công tác QP; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của UBND và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn trình HĐND phường (An Mỹ); Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới Vĩnh Bình (Tam Thăng).

nhằm thuận lợi trong thi công, từ đó dẫn đến trong cùng một dự án nhưng không đồng nhất về cơ chế, chính sách. Điều này dẫn đến tâm lý so bì giữa các hộ dân trong bồi thường, gây chậm tiến độ thực hiện dự án. Để việc triển khai, thực hiện các dự án xã hội hóa trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, đảm bảo sự công bằng giữa các hộ dân trong vùng có dự án xã hội hóa, đề nghị thành phố cần có cơ chế cụ thể về việc hỗ trợ, bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án xã hội hóa.

- Đối với các hộ dân đã hiến đất thực hiện các dự án xã hội hóa: Đề nghị có kế hoạch phối hợp rà soát thu hồi và điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ dân sau khi thu hồi đất<sup>5</sup>; Đồng thời hướng dẫn các hộ dân quy trình thực hiện cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

2. Nhiều người dân phản ánh gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính về cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận khi bị thu hồi đất, tái định cư, chuyển mục đích sử dụng đất... Đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường sự phối hợp các bộ phận liên quan để giải quyết thủ tục một cách thuận lợi nhất theo đúng pháp luật cho người dân. Khi nhận được phản ánh, kiến nghị của người dân cần trả lời thẳng, rõ ràng, hướng dẫn cụ thể cho người dân biết, thực hiện, tránh tình trạng trả lời không rõ ràng, dây dưa, kéo dài gây bức xúc, mất niềm tin trong Nhân dân.

3. Dự án Hồ điều hòa An Xuân được triển khai từ năm 2021 đến nay vẫn còn dang dở, tồn tại nhiều vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng... tiến độ triển khai dự án chậm so với kế hoạch đề ra; từ đó gây ô nhiễm môi trường, ngập úng cục bộ... ảnh hưởng lớn đến đời sống và gây bức xúc với người dân sống trong khu vực, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch.

Trên đây là kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo tại kỳ họp lần thứ 8 HĐND thành phố khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Ban DCPL UBMT tỉnh;
- Thường trực HĐND TP;
- Đại biểu HĐND TP (khóa XII);
- BTT UBMTTQVN TP;
- Lưu: VT;

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Ba**

---

<sup>5</sup> Tại Phường Trường Xuân, Tam Ngọc, An Phú,...